



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การฝึกประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน
ระหว่าง



วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล กับ ร้าน เอเซียโฆษณา

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

“วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ว่าที่ร้อยตรีจิตติพงศ์ แสนอุบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สถานศึกษาตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “วก.ชบ.” ฝ่ายหนึ่งกับ

“ร้าน เอเซียโฆษณา” โดย นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๙/๔๑ – ๔๒ หมู่ ๒ ถ.สมหวังสังวาลย์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ร้าน เอเซียโฆษณา” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ วก.ชบ. และ เอเซียโฆษณา ตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือกันการฝึกประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ ๑ วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และร้าน เอเซียโฆษณา ในการปฏิรูปการจัดการฝึกประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน

๑.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงพัฒนา ประชากรในวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อด้านอาชีพ เมื่อ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบวิชาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือศึกษาต่อ ได้ตามความต้องการ

๑.๓ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณ และคุณภาพระดับฝีมือ ให้ เพียงพอต่อความต้องการกำลังคน ของตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน

ข้อที่ ๒ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ

๒.๑ ร้าน เอเซียโฆษณา ยินดีให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ในการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้สถานศึกษาทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน ทรัพยากรการศึกษา(งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บุคลากร ฯลฯ)

๒.๒ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ยินดีให้ความร่วมมือกับ ร้าน เอเซียโฆษณา ในกรณีที่ ร้าน เอเซียโฆษณา ประสงค์จัดสอนวิชาชีพเป็นรายวิชา โดยวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สนับสนุนดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนในส่วนของการใช้จ่าย การใช้ทรัพยากร เช่น อาคารสถานที่ เครื่องมือ บุคลากร สถานศึกษาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นรายกรณี

ข้อที่ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเมื่อทั้งสองฝ่ายพิจารณาตกลงเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ให้จัดทำบันทึกเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกเพิ่มเติม

ข้อที่ ๔ การลงนามความร่วมมือ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริง ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ว่าที่ร้อยตรี.....



(จิติพงศ์ แสนอุบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล



(นายพงษ์ตัญญี ไผ่เบญจพร)

เจ้าของร้าน



(นายธีรยศ รักเมือง)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

(สั๊กชีพยานการลงนาม)



(นางสาวอรณา ไผ่เบญจพร)

(สั๊กชีพยานการลงนาม)